

MIC MATICHON INFORMATION CENTER	Subject Heading :
Source : สยามรัฐ	59263190
Date : ๘ ๘ ๒๕๕๙ Page : ๖	No :

■ ริดภาชีเครื่องตีผสมน้ำตาล-เปิดช่องเอกชนปรับตัว

ปลัดคลังขีดเส้น1ด.

คลังขอ 1 เดือนสรุปเก็บภาษี ทางด้านลบกับอุตสาหกรรมเครื่องตี
น้ำตาลในเครื่องตีหรือไม่ หลังจาก และน้ำตาล
ผู้เอกชนเข้าพบ ปลัดคลังระบุหากทำ สำหรับการพิจารณารั้งนี้จะดู
ไม่ได้ก็ไม่ทำ แต่ถ้าทำคงต้องเปิดช่อง ข้อมูลอย่างรอบคอบ เพราะเป็นเรื่อง
ให้เอกชนมีเวลาปรับตัว พร้อมปิดเก็บ ละเอียดอ่อนและมีความซับซ้อนพอ
ภาษีรถยนต์ใช้งานเกินกว่า 7 ปี สมควร เพราะในอุตสาหกรรมที่มี
นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัด น้ำตาลเป็นส่วนประกอบมีหลากหลาย
กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า นาย ชนิดสินค้า โดยเครื่องตีมีสัดส่วน
อภิศักดิ์ ต้นติวรวงศ์ รมว.คลัง ได้ ของน้ำตาลคิดเป็นร้อยละ 20 อุตสาห
มอบหมายให้กระทรวงการคลังหาข้อ กรรมอาหารมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ
สรุปแนวทางการจัดเก็บภาษีสรรพ 20-30 และอุตสาหกรรมนมมีสัดส่วน
สามิตเครื่องตีที่มีส่วนผสมของน้ำตาล คิดเป็นร้อยละ 20-30 การจะจัดเก็บ
สูงภายใน 1 เดือน หลังจากผู้ ภาษีสินค้าที่มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบ
ประกอบการในอุตสาหกรรมน้ำตาล คงดำเนินการทั้งหมดไม่ได้ และอาจ
ได้เข้าพบเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ ทำให้เกิดความสับสนและไม่เป็นธรรม
โครงสร้างการผลิตเครื่องตีที่มีน้ำตาล ระหว่างสินค้าที่ใช้น้ำตาลเป็นส่วนผสม
เนื่องจากเห็นว่ากระทรวงการคลังอาจ ในแต่ละประเภท
มีข้อมูลไม่รอบด้าน และเป็นข้อมูล ทั้งนี้การให้มีการจัดเก็บภาษีตั้ง

กล่าวเป็นข้อเสนอของสภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ (สปท.) ซึ่งเป็น
แนวทางหนึ่งที่จะลดการบริโภคน้ำตาล
หรือลดการบริโภคความหวานของคน
ไทยที่เป็นต้นเหตุของการเกิดโรคเบา
หวาน แต่คงต้องการพิจารณาที่ชัดเจน
ว่าการดำเนินการได้หรือไม่ มีผลเสีย
หรือผลบวกอย่างไร ถ้าหากไม่ขึ้นภาษี
แล้วยังมีทางเลือกอื่นๆ ที่ตอบสนอง
วัตถุประสงค์ของ สปท.หรือไม่

“ผู้ประกอบการน้ำตาลได้เข้าหา
ร็อกบ รมว.คลังให้ข้อมูลอีกด้านหนึ่ง
ตรงข้ามกับข้อมูลที่ สปท.ได้รับ ซึ่งยัง
มีวิธีอื่นทำให้คนไทยบริโภคน้ำตาล
น้อยลง อาทิ การกำหนดสูตรในอาหาร
ว่าห้ามเกินเท่าไร ซึ่งตามหลักฐาน
ทางวิทยาศาสตร์ระบุว่า ถ้าบริโภค
น้ำตาลเกิน 10 กรัมเป็นโทษ หรือเกิน

2 ช้อนชาเป็นโทษ หากจะให้ทุกคนลด
การบริโภคควรกำหนดสูตรอาหารและ
เครื่องดื่มไปเลย ซึ่งผู้ประกอบการ
พร้อมที่จะปรับสูตรอาหารและเครื่อง
ดื่มเพื่อลดความหวานลง โดยขอเวลา
ปรับตัว 5 ปี แต่ขึ้นอยู่กับผู้บริโภคจะ
เลือกบริโภคอย่างไร ถ้ากำหนดไว้ 2
ช้อนชาต่อขวด แต่บางคนดื่มวันละ 10
ขวดก็ได้รับน้ำตาลเกินกว่าที่กำหนด
เหมือนกัน”

สำหรับแนวคิดจัดเก็บภาษีรูด
ยนต์ที่ใช้งานเกินกว่า 7 ปี ตามแนว
คิดของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) นั้น นายสมชัย ได้กล่าว
ปฏิเสธและยืนยันไม่เคยมีการหารือ
หรือพูดถึง แต่หากจะดำเนินการจริง
ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะทำในระยะเวลา
เร็วๆ นี้